



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๒๓๓ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปรับปรุงสถานที่และทัศนียภาพ

ด้วยองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปรับปรุงสถานที่และทัศนียภาพ วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณด้านข้างอาคาร ๓๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง กรรมการดำเนินงาน ดังนี้

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประสานงานและดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย	เหลือทอง	ประธานกรรมการ
นางสาวบุปผา	จันทร์สุวรรณ	รองประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ์	แช่ตัน	กรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นางสาวสุมาลี	ถวายนินท์	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายวสุพล	บุญนาค	กรรมการ
นายวศิน	เมินวิฒนะ	กรรมการ
นายกิตติพล	พัฒนประดิษฐ์	กรรมการ
นายณธีพัฒน์	จิระผดุงพัฒน์	กรรมการ
นางสาววรัญญา	จบเจนไพโร	กรรมการ
นายศุภณัฐ	สุนิวชราอนุพงษ์	กรรมการ

นายศราววุฒิ	ศรีแก้ว	กรรมการ
นายศุภณัฐ	กลมเกลียว	กรรมการ
นายภิมภัทร	ผอบเหลือง	กรรมการ
นายตารมีชี	ปิ	กรรมการ
นางสาวพรพิมาย	หืดหนู	กรรมการ
นางสาววาณิดา	เจาะหลง	กรรมการ
นายไพรุส	กรดดำ	กรรมการ
นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง	ไผ่สังข์	กรรมการ
นายวีรภัทร	แก้วดำ	กรรมการ
นายพงษ์เพชร	เกตชมพู	กรรมการ
นางสาวกัญญาพัฒน์	หนูเกลี้ยง	กรรมการ
นางสาวสายน้ำผึ้ง	คำจันทราช	กรรมการ
นายระวิภาส	อุมาสะ	กรรมการ
นางสาวพรหมพร	ประดิษฐ์พร	กรรมการ
นายธนาเทพ	วิชาเรือง	กรรมการ
นายชัยพฤกษ์	พฤษาเพชร	กรรมการ
นางสาวนริศรา	มินสาคร	กรรมการ
นางสาวนันทพร	เกลี้ยงสงค์	กรรมการ
นางสาวธมลวรรณ	บุญทอง	กรรมการ
นางสาวปัญญา	หนูบำรุง	กรรมการ
นางสาวจิรณพิมพ์	ตติยประภา	กรรมการ
นางสาวกมลวรรณ	เลียนเล็ก	กรรมการ
นางสาวจรรยาภรณ์	ทับทิมทอง	กรรมการ
นางสาวจิรัฐา	จันทร์เกต	กรรมการ
นายอนณ	จันทร์แก้ว	กรรมการ
นายธาดาพงศ์	ภูจำปา	กรรมการ
นางสาวธนกมล	สังข์แก้ว	กรรมการ
นายเอกรินทร์	พะสุรัมย์	กรรมการ
นางสาวเกศสิรินธร	รักษาศรี	กรรมการ
นางสาวจุฑาภรณ์	โพธิ์สว่าง	กรรมการ
นางสาวฉัตรติยา	เสียงเพราะ	กรรมการ
นายศพล	แก้วจันทร์	กรรมการ
นายรัฐนันท์	เที่ยงน่วม	กรรมการ
นางสาวเมชญา	อนุ่น	กรรมการ
นายอินทัช	วัชรเมฆขลา	กรรมการ
นางสาวสุธีการต์	วงศรีชู	กรรมการ
นางสาวนัชมีย์	ระดมหลี่	กรรมการ
นายเมฆา	ใสสรน้อย	กรรมการ

นายนาครเนตร	คงสุข	กรรมการ
นายกัณฑ์ธีร์	ศรีช้าย	กรรมการ
นายชัยยุทธ	คำหนก	กรรมการและเลขานุการ
นายวาริส	หลังยาหน่าย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ประสานงาน วางแผนการดำเนินงาน

๒. ดำเนินการจัดทำช่องจอดรถจักรยานยนต์ ณ ลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณด้านข้างอาคาร ๓๒

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวบุปผา	จันทร์สุวรรณ	ประธานกรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	รองประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ์	แช่ตัน	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายชัยยุทธ	คำหนก	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินการจัดกิจกรรม

๒. วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน พร้อมส่งไฟล์ข้อมูล

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางอารมย์	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ
นางสาวกตัญญู	กองหาญ	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ เบิก - จ่ายงบประมาณตามโครงการ

ฝ่ายสถานที่

นายนิวัฒน์	สนสกล	ประธานกรรมการ
นายบุญชัย	ลากศรีสวัสดิ์	รองประธานกรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ทำความสะอาดพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณด้านข้างอาคาร ๓๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม